



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๑๙,๙๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวอุ้งปีสร้างแรงบันดาลใจสัมผัส ลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมชุมชนสู่สำนักวิชาชีพใช้สังคม

รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศวกำลังเตรียมจัดโครงการนำนิสิตปี 1 ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจไปสัมผัสเพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่ปี 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งในปีการศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจะเปิดปิดภาคเรียนตรงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากแต่เดิมมหาวิทยาลัยเปิดเรียนเทอมที่ 1 ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. และปิดเทอมในช่วงเดือน ต.ค. เทอมที่ 2 เปิดเทอมช่วงเดือนพ.ย.-มี.ค. จะเลื่อนการเปิดเรียนเทอมที่ 1 เป็น 19 ส.ค.-19 ธ.ค.2557 จากนั้นปิดช่วงเดือนม.ค.2558 และเปิดเรียนเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนก.พ.-พ.ค.2558 และปิดเทอมช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค.2558 ทำให้ช่วงปิดเทอมน้องใหม่ที่เพิ่งสอบเข้ามาได้มีเวลาว่าง อธิการบดีจึงได้ให้นโยบาย จัดทำโครงการสร้างแรงบันดาลใจไปสัมผัสฯ ขึ้น รวมถึงการตีวงวิชาการให้น้องใหม่

รองอธิการบดีฯ มศว กล่าวว่า นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว มศว ได้จัดค่ายเพื่อน้องใหม่ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเองที่จะทำงานรับใช้สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่เข้าร่วมโครงการทุกคน และโครงการได้จัดนิสิตลงพื้นที่จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม นิสิตใหม่มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกร ผลกระทบต่อน้ำของแม่น้ำบางปะกง มีโอกาสได้พูดคุยเรียนรู้กับชาวบ้าน ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผืนป่ามรดกโลก และศึกษาเรียนรู้การจัดการน้ำของชุมชนบ้านคลองทราย กับบ้านคลองกันโท ล่องเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองพระปรัง ชมฐานเรียนรู้อาคารทรงงานบ้านดิน ฐานเรียนรู้พึ่งตนเอง โครงการพึ่งตนเองของนิสิตจากที่สู่น้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน เรียนรู้สถานีวิจัยชุมชนและศูนย์ภูมิสารสนเทศ เป็นต้น

“ความคิดความรู้สึกละเอียดของน้องใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม จะเกิดแรงบันดาลใจในชีวิต ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เพราะกิจกรรมที่จัดนั้นหลากหลาย นิสิตน้องใหม่จำนวน 5,000 กว่าคน จะถูกแบ่งเป็นรุ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 200-250 คน ใช้เวลา 4 วัน รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการลงพื้นที่จริง เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ถือเป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจไปสัมผัสเพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” รองอธิการบดีฯ มศว กล่าว